

# Hành trình đạt chuẩn nông thôn mới

Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) gặp nhiều khó khăn. Không nóng vội, làm đến đâu chắc đến đấy là tinh thần xuyên suốt khi địa phương triển khai thực hiện chương trình. Năm 2017, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về NTM.



Trụ sở hành chính xã Quỳnh Khê.

Quỳnh Khê là xã nội đồng, dân số hơn 5.000 khẩu chia làm 4 thôn. Là xã thuần nông, thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên kinh tế của đại bộ phận người dân ở mức trung bình. Ông Đào Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Trước khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Quỳnh Khê có một xuất phát điểm thấp. Toàn bộ hạ tầng điện, đường, trường, trạm của địa phương đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng; ruộng đất manh mún; kinh phí hoạt động chủ yếu trông chờ vào ngân sách nhà nước, không có nguồn thu thêm; đời sống nhân dân còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực trong nhân dân là việc khó có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Song "Nhã nghèo phải tìm cách riêng cho nhà nghèo", đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã bám bọc, thảo luận, phân tích cụ thể các mặt khó khăn, thuận lợi, việc gì cần làm trước, làm sau. Nghị quyết của Đảng ủy được ban hành, chương trình hành

động của UBND xã được xây dựng, triển khai đến từng cấp ủy, ban, ngành, đoàn, hội, thôn, xóm. Quan điểm xuyên suốt mà địa phương quán triệt là không nóng vội, thực hiện có lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế. Thuận lợi với địa phương là ở tiêu chí số 1 về quy hoạch đã được xã thực hiện khá tốt ngay từ trước năm 2000, vì vậy việc đầu tiên xã xác định cần phải thực hiện là dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng để đổi mới, phát triển sản xuất nông nghiệp. Chủ trương này khi đưa ra triển khai thực hiện xuống nhân dân vấp không ít khó khăn vì liên quan đến hầu hết gia đình. Phải thực sự công khai, dân chủ, nhân dân phải được biết, được bàn, tuyên truyền, vận động thấu tình đạt lý mới triển khai thực hiện. Ở một số thôn khó khăn, đích thân lãnh đạo xã phải xuống dự hội nghị với nhân dân, trực tiếp tuyên truyền, giải thích. Từ mỗi hộ đang có 4 - 5 thửa ruộng chia lại chỉ còn 1 - 2 thửa trên nguyên tắc tốt kèm xấu, xa kèm gần, chỉ ưu tiên các hộ

già cả, neo đơn, còng lãnh đạo càng phải gương mẫu chấp hành quy định của thôn, xã nên chỉ trong 2 tháng, đến đầu năm 2011, xã đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa kịp thời cho nhân dân sản xuất vụ xuân. Sau dồn điền, đổi thửa, xã triển khai đầu tư, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng tạo nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Xã hoàn thành xây dựng hơn 7,2km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa hơn 4,8km kênh mương tưới cấp 1, xây dựng, nâng cấp 6 trạm bơm tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất... Đặc biệt, Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng ban hành các nghị quyết, kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nên đã tạo bước đột phá trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm tỷ trọng trồng lúa, tăng tỷ trọng trồng cây màu có giá trị, dịch vụ phục vụ nông nghiệp phát triển mạnh. Nếu như trước dồn điền, người dân

cày bừa chủ yếu bằng sức kéo trâu bò, thì đến nay với chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự khuyến khích đầu tư trong doanh nghiệp, cá nhân, trên toàn xã hiện có 18 máy cày cỡ lớn và vừa, 2 máy gặt đập liên hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp, 100% diện tích canh tác ứng dụng cơ giới hóa. Đến năm 2017, diện tích đất trồng lúa của xã chiếm khoảng 70%, đất hoa màu đạt 30% với nhiều cây màu cho giá trị kinh tế cao như ớt, ngô, bí. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Nếu như năm 2010, tỷ trọng nông nghiệp toàn xã chiếm 38,6%, đến năm 2017 giảm xuống còn 21,8%. Trong khi đó, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng tương đương từ 44,1% lên 58,9% và thương mại, dịch vụ là 17,3% lên 19,3%. Với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế này, thu bình quân đầu người tăng từ 14,8 triệu đồng/người/năm 2010 lên 37 triệu đồng/người năm 2017.

Cùng với các giải pháp phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xã đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo, xóa nhà đột nát. Ông Đào Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện chương trình giảm nghèo hiệu quả, xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân tích cực mở các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, đứng ra thể chấp cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời tích cực tuyên truyền cho hội viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Núi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 4 chi hội thôn đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn, đồng thời có kế hoạch cụ thể trong việc giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Từ năm 2012 - 2017 đã có 18 lượt hội viên được chi hội thôn tín chấp cho vay vốn từ 8 - 45 triệu đồng tùy theo nhu cầu đầu tư phát triển của gia đình; có hàng trăm lượt chị em được chi hội tín chấp mua phân bón trả chậm, mỗi chi hội phân công giúp đỡ ngày công gặt, cấy cho 2 hội viên khó khăn/năm... Cũng gần giống với cách làm của hội phụ nữ là cách làm của hội nông dân hay cựu chiến binh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm mạnh từ 12,5% năm 2010 xuống còn 1,8% năm 2017; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà đột nát.

Để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các công trình công cộng, Quỳnh Khê bắt đầu thực hiện các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên cho giáo dục, y tế rồi mới đến các công trình công cộng khác. Vì vậy, năm 2010 xã đầu tư xây dựng trường tiểu học, năm 2012 đầu tư xây dựng trường mầm non, năm 2013 - 2014 tiếp tục đầu tư xây dựng trường THCS. Với phương châm "chậm mà chắc" nên



Trường Mầm non Quỳnh Khê được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học đạt chuẩn quốc gia.

xã có thời gian huy động nguồn lực, không phải nợ đọng. Trong xây dựng đường giao thông nông thôn, xã ưu tiên xây dựng đường nhánh thôn, đường trục thôn trước rồi mới đến đường trục xã, sau hoàn thành giao thông cuối cùng mới xây dựng trụ sở hành chính. Sự lựa chọn theo thứ tự ưu tiên đó đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ Đảng ủy, chính quyền thực sự vì lợi ích thiết thực của người dân nên đều đồng thuận cao khi góp của, góp công xây dựng. Trong hai năm của hội nông dân hay cựu chiến binh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm mạnh từ 12,5% năm 2010 xuống còn 1,8% năm 2017; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà đột nát.

xã có thời gian huy động nguồn lực, không phải nợ đọng. Trong xây dựng đường giao thông nông thôn, xã ưu tiên xây dựng đường nhánh thôn, đường trục thôn trước rồi mới đến đường trục xã, sau hoàn thành xây dựng xong 15km đường nhánh thôn; 8,4km đường trục thôn, trong đó ngoài nguồn hỗ trợ xã mang của tỉnh, xã cũng hỗ trợ 10 triệu đồng/100m mỗi thôn; tổng kinh phí con em xa quê ủng hộ xây dựng đường giao thông đạt khoảng 20 - 25%; đã có 646 hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phục vụ mở rộng đường giao thông đạt tiêu chuẩn. Tổng nguồn vốn đầu tư, huy động xây dựng nông thôn mới của xã đạt 24,825 tỷ đồng trong đó nguồn vốn từ ngân sách xã đạt 7,378 tỷ; huy động nhân dân và con em

khả thi, phải có lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn. Mặc dù đã đạt chuẩn về NTM, xã cũng xác định vẫn còn nhiều việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới để củng cố và phát huy thành quả đã có. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó chú trọng duy trì diện tích cây lúa bảo đảm an ninh lương thực bền vững kết hợp với đưa cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi làm tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn bằng việc quan tâm định hướng, đào tạo nghề ngay tại địa phương, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu của địa phương; quy hoạch vùng sản xuất nông thủy sản của xã... Với những định hướng mới trong phát triển kinh tế, Quỳnh Khê hy vọng sẽ có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

TRẦN HƯƠNG - TRỊNH CƯỜNG



Diện tích cây màu tăng lên 30% vào năm 2017.



Chăn nuôi lợn hữu cơ tại gia trại gia đình ông Vũ Như Khoa, thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê.

# Giữ vững, phát huy kết quả đạt được, xây dựng Quỳnh Khê ngày càng đổi mới

Ngày 1/7/2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Khê vui mừng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận ý kiến của cán bộ, nhân dân nhân sự kiện quan trọng của địa phương.

## Ông Đào Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Khê



Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Quỳnh Khê gặp không ít khó khăn bởi xã có một nền tảng cơ sở vật chất thấp, là xã thuần nông thu nhập của đại bộ phận nhân dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, kinh tế hạn chế, eo hẹp. Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới cũng còn hạn chế, chưa dám mạnh dạn xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện, cán bộ và nhân dân đã nhận thức và hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là phục vụ cho đời sống của chính mình, do vậy đều đồng thuận cao. Các gia đình đều ủng hộ, sẵn sàng hiến đất nông nghiệp cũng như đất ở để phục vụ cho quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch dân cư góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với tiềm lực của địa phương, có kết quả như hôm nay cũng là sự cố gắng lớn của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, trong đó có sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của tỉnh, huyện, sự ủng hộ của con em quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Khê quyết tâm giữ vững kết quả, không ngừng củng cố các tiêu chí đạt được để xây

dựng quê hương ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng đi lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và toàn tỉnh.

## Bà Nguyễn Thị Núi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Khê



Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành phối hợp, triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cùng với sự chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hiệu quả như mô hình dân vận khéo, mô hình 5 không, 3 sạch, phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo... Ở xã, cũng như thôn, Hội đã trở thành một trong những ngành nòng cốt khi tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... Bằng những hành động sát với thực tế như: giúp nhau về vốn, con giống, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm..., các cấp hội đã giúp cho nhiều gia đình do hội viên phụ nữ làm chủ thoát

nghèo bền vững, đóng góp công sức không nhỏ vào tiêu chí xóa nghèo cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới.

## Anh Bùi Công Trọng, Trưởng thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê



Khi triển khai xây dựng nông thôn mới, thôn Chung Linh là một trong những thôn khó khăn nhất trong xã. Bám sát lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã, đội ngũ cán bộ thôn, các ban, ngành đã tích cực vào cuộc, gương mẫu đi đầu, vừa nói, vừa làm trong quá trình triển khai thực hiện từng tiêu chí. Trên địa bàn thôn, đã có 45 hộ hiến đất ở, đất nông nghiệp phục vụ xây dựng giao thông, giao thông nội đồng; vận động con em xa quê hỗ trợ ủng hộ hàng trăm triệu đồng thực hiện các tiêu chí. Với sự huy động tổng lực, những khó khăn đã dần được giải quyết góp phần cùng toàn xã hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới.

## Anh Nguyễn Thanh Thảo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường



Tôi ở xa quê đã 20 năm nhưng vẫn thường xuyên trở về quê hương nên hiểu rất rõ chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Những năm gần đây, chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương có sự chuyển động mạnh, đi vào cuộc sống từng gia đình, ngõ xóm. Theo tôi, xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng đồng bộ, hiện đại cơ sở vật chất, mục đích còn nhằm nâng cao đời sống cả vật chất và tinh thần cho người dân. Có thể nói hiện tại cơ sở vật chất cho phục vụ chung như trụ sở hành chính, các công trình y tế, trường học, hệ thống giao thông đã cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên về đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Do vậy các cấp chính

quyền cần có những chương trình, kế hoạch cụ thể giúp nhân dân làm kinh tế để phát triển kinh tế gia đình.

Là những người con xa quê, chúng tôi luôn mong muốn quê hương ngày một phát triển, tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, thống nhất, có nhiều chương trình, sáng kiến mới. Đối với cá nhân cũng như toàn thể những người con xa quê, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và đem hết khả năng để có thể kêu gọi đầu tư cho quê hương, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm của cá nhân cho cán bộ lãnh đạo địa phương và sẽ tiếp tục hỗ trợ vật chất trong điều kiện có thể nhất cho địa phương để hoàn thành chương trình mục tiêu đề ra, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

## Anh Đỗ Đức Minh, thôn Ngẫu Khê, xã Quỳnh Khê



Với những chủ trương, cơ chế mới của địa phương tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, hơn 10 năm qua, từ mô hình VAC tới đã chuyển đổi sang mô hình trang trại nuôi gà giống và gà thịt. Thời gian đầu khởi nghiệp nhiều khó khăn, tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và các hội, ngành như hỗ trợ vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nhờ thế, mô hình phát triển kinh tế của gia đình tôi mới có được một số thành công như ngày nay. Có được chút thành công, tôi cũng thấy được trách nhiệm của mình với quê hương, vì vậy, gia đình tôi luôn đi đầu đóng góp, ủng hộ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Hiện nay, việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của địa phương đã khá hoàn thiện, điều quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới là xã cần quy hoạch, xây dựng các vùng nuôi, trồng, sản xuất riêng biệt. Người dân rất cần được định hướng về đầu tư, phát triển cây, con gì, cần được hỗ trợ trong tiêu thụ sản phẩm từ đó dẫn tới đẩy mạnh riêng từng lĩnh vực để yên tâm bám trụ đóng góp, làm giàu trên quê hương.

NHÓM PHÓNG VIÊN